



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัยฯ



แรงงานปลอดภัย
สุขภาพอนามัยดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ข้อหาหรือ การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงานที่หาหรือ สถานประกอบกิจการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาหรือ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาหรือ การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศบริษัทสามารถฝึกอบรมฯ ให้กับพนักงานของตนเองได้หรือไม่ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมก่อนหรือไม่

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเปปเปอร์ โดยมี โรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่ส่วนภูมิภาค มีพนักงานโรงงานผลิต ทั้งหมด จำนวน ๕๕๐ คน

๒. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อกฎหมาย ๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการ ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตอบข้อหาหรือ หน่วยงานที่ตอบข้อหาหรือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ ข้อหาหรือ ดังนี้

บริษัทสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้กับพนักงาน ของตนเองได้ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความในข้อ ๒๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้ นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้ ยกเว้นกรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมฯ ได้ ให้นายจ้างจัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับ อากาศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสำนักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๐๖๑๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

และหนังสือสำนักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๑๙๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๘๓๓๘, ๐ ๒๕๕๔ ๙๑๒๘-๓๙